

ถ้อยแถลงบรรณาธิการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนทำให้กลุ่มคนที่ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้สนใจทั่วไป ต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด มิเช่นนั้นจะกลายเป็นบุคคลไม่ทันสมัยและไม่ตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและบุคคลรอบข้าง แนวทางหนึ่งที่นักวิจัยหรือผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับวงการนี้จะนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงผลงานวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโลกนั้น ทำได้หลายวิธี การเขียนบทความลงในวารสาร เพื่อเผยแพร่เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้วิจัยสามารถรังสรรค์งานวิจัยหรือบทความต่าง ๆ ที่ผ่านการมองรอบด้านจากผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์และเติมเต็มความสมบูรณ์ของบทความนั้น ๆ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

กองบรรณาธิการวารสารฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของวารสารฯ ดังนี้ (1) เปลี่ยนขนาดของวารสารฯ จากขนาด A4 เป็น B5 (2) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำนิพนธ์ต้นฉบับให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น (3) เปลี่ยนช่องทางการเสนอขอตีพิมพ์โดยรับบทความเฉพาะ Online Submission เท่านั้น และ (4) ปรับเปลี่ยนรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชามากขึ้น เพื่อให้การตรวจสอบคุณภาพของบทความและให้ข้อเสนอแนะกับผู้นิพนธ์ได้อย่างเข้มข้นมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

วารสารฯ ฉบับที่ท่านถืออยู่นี้ประกอบด้วยบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 8 เรื่อง และบทความวิชาการ 2 เรื่อง โดยเพิ่มข้อมูลประกอบในเอกสารข้อมูลเสริม (supplementary document) เพื่อให้บทความวิจัยนั้นสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่เสียสละเวลาในการประเมินบทความและให้ข้อเสนอแนะอันมีค่าอย่างยิ่งให้กับผู้นิพนธ์ ขอเชิญชวนนักวิจัย ครูอาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารฯ ซึ่งปัจจุบันแยกส่วนในการเสนอขอตีพิมพ์เป็นดังนี้ บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (academic article) บทความวิจัยสื่อสารอย่างสั้น (short communication) สารระนำฐู (miscellaneous article) และบทความวิจัยการบริการวิชาการแก่สังคม (academic service article)

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่สนใจให้ความอนุเคราะห์บทความต่าง ๆ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ ทางกองบรรณาธิการจะรักษามาตรฐานคุณภาพของวารสารฯ และปรับปรุงคุณภาพวารสารฯ ให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องเท่าที่จะทำได้ ทางกองบรรณาธิการขออนุญาตปฏิเสธการตีพิมพ์บทความที่เขียนรูปแบบนิพนธ์ต้นฉบับไม่ถูกต้องและบทความที่ไม่เข้าข่ายการตีพิมพ์ในวารสารฯ รวมถึงบทความที่เข้าข่ายการตีพิมพ์ซ้ำซ้อนโดยไม่ต้องผ่านผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

วารสารฯ ได้รับการประเมินคุณภาพรอบที่ 3 จัดอยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1

ซึ่งมีระยะเวลาในการรับรองจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การส่งนิพนธ์ต้นฉบับตีพิมพ์ ให้ส่งในระบบ Online Submission

ในเว็บไซต์ของวารสารเท่านั้น <http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL>